

ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
(ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ใช้บังคับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ.

๑. หลักการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กรอ. เรื่อง กำหนดท้องที่ใช้บังคับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดพื้นที่บังคับใช้ประกาศ ออก. เรื่อง การรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. ในระยะแรก

๒. วิธีการรับฟังความคิดเห็น และกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

กรอ. ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.diw.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ประกอบกิจการโรงงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้รับทราบและร่วมให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กรอ. เรื่อง เรื่อง กำหนดท้องที่ใช้บังคับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ.

๓. สรุปผลรับฟังความคิดเห็น

เมื่อสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นมีจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กรอ. เรื่อง กำหนดท้องที่ใช้บังคับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. ดังนี้

จำนวนที่ตอบ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ผู้เยี่ยมชม
๑	๐	๑	๒๗

๔. สรุปประเด็นความคิดเห็น และคำชี้แจงรายประเด็น

หลังจากเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กรอ. เรื่อง กำหนดท้องที่ใช้บังคับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. มีผลแสดงความคิดเห็นและคำชี้แจงเหตุผล สรุปได้ดังนี้

ข้อ	รายละเอียดตาม ร่างประกาศ กรอ.	ความคิดเห็นของประชาชน	คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นของผู้เสนอร่าง
๓	กำหนดให้ท้องที่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นท้องที่ที่ใช้บังคับประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ.	<p>๑. นายพฤษัช พงศ์พฤษภา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</p> <p>การระบายนพิษสามารถก่อให้เกิดผลกระทบในระดับต่าง ๆ เช่น ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ ดังนั้นการรายงาน เพื่อใช้ในการกำกับดูแล ควรมีความยุติธรรม มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ดังนั้นหากมีการบังคับใช้กฎหมาย เสนอให้พิจารณาบังคับใช้ทั่วประเทศ ไม่ควรกำหนดแค่ ๓ จังหวัด</p>	<p>การกำหนดท้องที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ เป็นการกำหนดพื้นที่นำร่องในการดำเนินการตามประกาศ ทั้งนี้ เนื่องจาก ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ กรอ. ร่วมกับ JICA คพ. และ กนอ. ดำเนินโครงการนำร่องการจัดทำทำเนียบ PRTR ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ โดยมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทุกปี ซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่มีความพร้อมในการดำเนินการตามกฎหมาย ในระยะแรกจึงเห็นควรใช้บังคับในพื้นที่ดังกล่าว และดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อื่นคู่ขนานกัน ก่อนจะขยายผลในพื้นที่อื่นในระยะต่อไป ทั้งนี้ กรอ. พิจารณาถึงประโยชน์การนำข้อมูลไปใช้ด้วย ซึ่งในพื้นที่จังหวัดระยอง และสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีเขตควบคุมมลพิษ มีวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรดำเนินการตามประกาศ PRTR เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อไป สำหรับจังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่เขต</p>

ชื่อ	รายละเอียดตาม ร่างประกาศ กรอ.	ความคิดเห็นของประชาชน	คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นของผู้เสนอร่าง
			พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีข้อมูลเพื่อใช้ในการเตรียมรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น